

Source :

สยามธุรกิจ

Date : 5 ส.ค. 2561

Page : 10

No :

# UAC เร่งกระบวนการย้ายเข้า SET รองรับแผนขยายศักยภาพลงทุน

UAC ประกาศปรับเป้าหมายได้ตั้งปีเพิ่มเป็น 2.5 พันล้าน หลังมีการรับรู้รายได้จากการขายคำสั่งซื้อพิเศษขนาดใหญ่เข้ามา ส่วนช่วงที่เหลือของปี มั่นใจยังเติบโตโดดเด่นจากธุรกิจเทรตติ้งที่มีความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่มีการขยายกำลังผลิต ส่วนแผนการย้ายเข้า SET อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูลในไฟล์ง คาดเสร็จสิ้นกระบวนการช่วงไตรมาส 3

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า แผนการย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มข้อมูลในไฟล์ง โดยคาดว่าจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาได้ในเดือนมิถุนายนนี้ ด้วยทุนจดทะเบียน 333.80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และคาดการณ์การย้าย



จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งจะทำให้โอกาสการขยายธุรกิจมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาถือหุ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจได้

“สาเหตุที่มีมติการย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ mai เข้า SET เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการขยายการลงทุนทางธุรกิจให้มีการเติบโตและ

ยั่งยืน เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งในอนาคตมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิม และต่อยอดการขยายฐานไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นในอนาคต”

ส่วนแผนการดำเนินงาน บริษัทมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนในไตรมาส 3 ซึ่งในส่วนของบริษัทพลังงาน จะมีการประชุมเรื่องแผนพลังงานทดแทนในประเทศ ซึ่งบริษัทสนใจเข้าร่วมลงทุน

ด้านผลประกอบการปีนี้ มั่นใจว่ารายได้จะเติบโตอยู่ที่ 2,500 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีรายได้ 1,659.12 ล้านบาท โดยจะพยายามให้ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 350 ล้านบาท โดยช่วงไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการขายคำสั่งซื้อพิเศษขนาดใหญ่เข้ามา ส่วน

ช่วงที่เหลือของปี เชื่อมั่นว่าไตรมาส 2 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนของธุรกิจเทรตติ้ง ซึ่งมีความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่มีการขยายกำลังผลิต ส่งผลให้สวาร์เคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังคงเป้าหมายมีรายได้ถึง 3,000 ล้านบาท ในปี 2563 และ EBITDA ที่ 15% ของรายได้

“จากแผนการขยายธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทประกาศปรับประมาณการ

อัตราการเติบโตของรายได้ในปีนี้เพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการเติบโตของรายได้ที่สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา 22 ปี จากเดิมที่วางไว้ 2,000 ล้านบาท โดยไตรมาส 1/61 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,279.79 ล้านบาท เติบโตกว่า 259.78% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 70.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 349.03% เมื่อเทียบกับจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มั่นใจว่าการเติบโตจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายชัชพล กล่าว